

Y tế cơ sở - loay hoay gỡ khó

Cùng với hệ thống y tế toàn tỉnh, y tế cơ sở Thái Bình từng nhiều năm được đánh giá có sự đầu tư đồng bộ, hoạt động đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, hiện nay y tế cơ sở tại không ít địa phương đang rơi vào tình trạng xuống cấp về cơ sở vật chất, thiếu thốn trang thiết bị và nhân lực. Đặc biệt, trải qua hơn 2 năm dịch Covid-19 tác động, khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của y tế cơ sở đã xuất hiện những lỗ hổng đang rất cần được lấp đầy.

KỶ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XUỐNG CẤP - TÁI ĐIỂN SAU 10 NĂM

Sau chặng đường xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã và xây dựng nông thôn mới, hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ, hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết trạm y tế, trung tâm y tế huyện đều thiếu thốn trang thiết bị, nhiều trạm y tế cơ sở vật chất xuống cấp khá nghiêm trọng.

Xã nông thôn mới nhưng trạm y tế cũ

Vũ Hòa là một trong ít xã của huyện Kiến Xương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, tuy nhiên trạm y tế của xã lại đang xuống cấp. Mặc dù mới 1 năm trước trạm đã được khoác lên mình tấm áo mới của lớp ve song không ngăn được sự thấm dột bởi 1 dãy nhà đã xuống cấp vì xây dựng cách đây gần 30 năm. Bác sĩ Hà Tiến Khôi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vũ Hòa chia sẻ: Trạm Y tế xã có 2 dãy nhà với 12 phòng, trong đó 1 dãy được xây từ năm 1995. Tuy đủ phòng nhưng ở dãy nhà xây cũ đã bị xuống cấp, mưa là



Trạm Y tế xã Nam Thanh (Tiền Hải) xây dựng cách đây gần 30 năm đang trong tình trạng xuống cấp.

thấm dột. Mặc dù UBND xã đã đầu tư sửa chữa, chống thấm nhưng vẫn bị dột. Ở khu vực xây từ năm 2004 cũng đã có chỗ rạn nứt. Theo bác sĩ Hà Tiến Khôi, từ những năm trước, xã đã có kế hoạch xây dựng 1 dãy nhà mới thay thế cho dãy nhà cũ song cho đến nay vẫn chưa tìm được nguồn kinh phí, việc xây mới bỏ sung phòng làm việc cho trạm y tế đến nay cũng khá xa với vì chưa biết trồng cây vào nguồn vốn từ đâu.

Cũng giống như xã Vũ Hòa, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) cũng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 song tại địa phương này cơ sở vật chất trạm y tế cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Được xây dựng từ năm 1993 nên đến nay Trạm Y tế xã Quỳnh Minh nhiều chỗ tường bong tróc, rơi từng mảng vữa; khu vực mái hiên, nhiều chỗ ngập nước, phủ rêu xanh; ở các chân tường có những mảng

vữa bị vỡ làm lộ ra cả lớp gạch bên trong. Y sĩ Lê Thị Thu Hằng, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quỳnh Minh cho biết: Hiện tại, không chỉ thiếu về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trạm cũng đã xuống cấp vì nhiều năm nay chưa được tu sửa. Dù địa phương đã có kế hoạch xây dựng trạm y tế mới nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn đầu tư. Trạm hiện có 11 phòng, theo đúng tiêu chí quy định chỉ thiếu 1 phòng.

Tại những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã vậy, ở một số địa phương khác, trạm y tế còn xuống cấp nghiêm trọng hơn. Trạm Y tế xã Phú Lương (Đông Hưng) là một ví dụ. Vào những ngày mưa, cán bộ Trạm vẫn thường phải huy động thau, chậu ra hứng vì phần lớn phần mái của dãy nhà chính với các phòng chức năng như phòng trực, cấp cứu, tiêm chủng... đều bị thấm dột vì dãy nhà này được xây dựng đã lâu. Theo chia sẻ thì Trạm Y tế xã Phú Lương là một trong những trạm y tế có cơ sở vật chất xuống cấp nhất huyện Đông Hưng.

Quá trình xây dựng chuẩn quốc gia y tế xã, phường, thị trấn tại Thái Bình đã trải qua 2 giai đoạn 2000 - 2010 và 2011 - 2020. Đến năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia y tế giai đoạn 2 song đến thời điểm này, nhiều trạm y tế đã xuống cấp, có trạm xuống cấp nghiêm trọng. Như ở Kiến Xương, theo bác sĩ Bùi Thị Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, có gần 50% trạm y tế đã xuống cấp cần sửa chữa. Tại Tiến Hải cũng có khoảng 40% số trạm y tế cần xây mới hoặc sửa chữa... Theo báo cáo của các trung tâm y tế và qua rà soát, đánh giá sơ bộ của Sở Y tế, hiện có 22 trạm y tế cần xây mới toàn bộ, 46 trạm cần cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở. Không chỉ có hệ thống trạm y tế mà 11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 8 trung tâm y tế cũng cần được đầu tư xây dựng mở rộng một phần, nâng cấp, cải tạo trụ sở để bảo đảm các điều kiện cần thiết thực hiện chẩn đoán và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Công nhận đạt chuẩn

chưa lâu cơ sở vật chất đã xuống cấp, thực trạng này không chỉ diễn ra ở một trạm y tế. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này vẫn là cấu trúc kiến trúc cũ, chỉ có tai nghe, máy đo huyết áp, xét nghiệm tiểu đường. Chúng tôi mong có một số trang thiết bị như: bộ tiểu phẫu, máy xét nghiệm cơ bản để thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu tuyến đầu. Bởi khi không có trang thiết bị thì bác sĩ cũng không thể làm được gì. Ngược lại, khi không được thực hiện kỹ thuật thường xuyên thì trình độ của bác sĩ, nhân viên y tế có thể cũng sẽ mòn đi theo thời gian.

Trang thiết bị - 10 năm bước thụt lùi

Xã Vũ Trung (Kiến Xương) có tổng dân số hơn 6.100 người, mỗi ngày Trạm Y tế xã đón tiếp khoảng 15 lượt bệnh nhân đến khám bệnh. Song, cũng như hầu hết các trạm y tế khác tại Kiến Xương, tại Trạm Y tế xã Vũ Trung chỉ có các trang thiết bị tối giản nhất như tai nghe, máy đo huyết áp, bút test nhanh tiểu đường. Y sĩ Nguyễn Vinh Quang, Phó Trưởng trạm phụ trách Trạm Y tế xã cho biết: Đơn thiết bị khoảng 15 lượt bệnh nhân/ngày, Trạm Y tế xã Vũ Trung là một trong những trạm hoạt động khá nhộn nhịp. Song, do thiếu phòng và chỉ với những trang thiết bị hết sức tối giản như vậy nên hầu hết người dân chỉ đến khám các bệnh thông thường và sơ cứu với những chấn thương nhỏ. Hiện Trạm thực hiện được khoảng 60 kỹ thuật được phân cấp. So với số kỹ thuật được phân cấp hiện nay cho trạm y tế xã thì 60 là con số quá khiêm tốn; trong điều kiện cần người và trang thiết bị như hiện nay thì đây là thực trạng chung không riêng tại Vũ Trung.

Bác sĩ Vũ Hoàng

Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Song Lãng (Vũ Thư) chia sẻ: Hiện nay, các trang thiết bị hiện có của Trạm khá đơn sơ, chỉ có tai nghe, máy đo huyết áp, xét nghiệm tiểu đường. Chúng tôi mong có một số trang thiết bị như: bộ tiểu phẫu, máy xét nghiệm cơ bản để thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu tuyến đầu. Bởi khi không có trang thiết bị thì bác sĩ cũng không thể làm được gì. Ngược lại, khi không được thực hiện kỹ thuật thường xuyên thì trình độ của bác sĩ, nhân viên y tế có thể cũng sẽ mòn đi theo thời gian.

Trạm Y tế xã Canh Tân (Hưng Hà) có 1 bác sĩ, 3 y sĩ và 1 điều dưỡng. Về trang thiết bị, hiện chỉ có một số trang thiết bị cơ bản như: tai nghe, máy đo huyết áp, máy thử khí dung. Theo như chia sẻ của cán bộ ở đây, nếu được đầu tư thêm một số máy như: siêu âm, nội soi tai mũi họng... và được tập huấn chuyên môn thì bác sĩ của Trạm có thể thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật hơn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, giảm bệnh nhân phải chuyển tuyến.

Không chỉ có trạm y tế mà hệ thống trang thiết bị y tế tại các trung tâm y tế huyện cũng thực sự thiếu thốn. Bác sĩ Bùi Thị Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Về trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm hiện nay cơ bản không có gì ngoài trừ 1 máy siêu âm di động để phục vụ cho các đợt truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản. Một số máy được trang cấp từ năm 2006 như máy xét nghiệm sinh hóa tự động đã hỏng từ lâu vẫn được bảo lưu trong kho.

Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cách đây hơn 10

năm với cơ sở vật chất mới, nhiều máy móc, trang thiết bị được đầu tư như máy siêu âm, xét nghiệm... đã đưa nhiều dịch vụ khám chữa các bệnh dự phòng vào hoạt động khá nhộn nhịp, hiệu quả. Song sau thời gian hoạt động, khi máy móc cũ đi không được bổ sung mới thì hiện nay các hoạt động khám chữa bệnh dự phòng tại Trung tâm cũng ngừng thực hiện.

Nếu so sánh trang thiết bị trạm y tế cơ sở hiện nay với 10 năm trước thì có lẽ bây giờ lại thua xa, đó là nhận xét của hầu hết cán bộ y tế cơ sở. Nếu như trong giai đoạn 2005 - 2010, với các dự án đầu tư trang thiết bị được triển khai, không ít trạm y tế cơ sở trong tỉnh đã được trang bị các thiết bị y tế như máy siêu âm, máy điện tim, máy đo huyết áp, nội soi tai mũi họng, bàn khám răng... Đó cũng là giai đoạn trạm y tế cơ sở được vực dậy sau thời gian hoạt động trì trệ, ảm đạm thì gần đây hoạt động y tế cơ sở lại đang rơi vào tình trạng trầm lắng. Bởi sau khi hệ thống trang thiết bị được đầu tư đã hết thời hạn sử dụng trong khi hệ thống trang thiết bị mới không được bổ sung kịp thời đã dẫn đến tình cảnh trang thiết bị cũ kỹ, nghèo nàn, khó đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như sự đổi mới trong hoạt động của trạm y tế. Đặc biệt, trải qua hơn 2 năm ứng phó với dịch Covid-19, những thiếu thốn kèp càng làm cho y tế cơ sở càng thêm khó khăn. Nhiều người vì sợ hãi, khổ mà y tế cơ sở đang phải gồng mình chống đỡ như người bệnh đau chưa có thuốc, căn bệnh sẽ càng trầm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

(còn nữa) **TRẦN HƯƠNG - HOÀNG LANH**

Ứng dụng VssID với lao động tự do



Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt tài khoản VssID cho người dân.

Sau hơn 2 năm triển khai và đưa vào sử dụng, ứng dụng VssID - BHXH số ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích trong việc cung cấp thông tin về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, nhiều lao động tự do chưa tiếp cận, cài đặt và sử dụng ứng dụng. BHXH tỉnh đã và đang triển khai nhiều hình thức tuyên truyền để đưa ứng dụng VssID đến gần hơn với người dân, đặc biệt là lao động tự do.

Chị Nguyễn Thị Thủy, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình làm công việc kinh doanh online tại nhà. Sau khi được cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền về ứng dụng VssID, chị Thủy đã ngay lập tức cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động thông tin của mình. Chị Thủy cho biết: Tôi thấy rất hào hứng với ứng dụng VssID bởi chỉ vài thao tác trên điện thoại, toàn bộ các trình tham gia BHXH, BHYT của tôi đều hiển thị đầy đủ, giảm bớt thời gian làm thủ tục hành chính. Khi đi khám chữa bệnh tôi cũng

không cần mang theo thẻ BHYT giấy nên rất thuận tiện. Cách cài đặt ứng dụng cũng đơn giản, dễ làm. VssID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam. Ứng dụng cung cấp các thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, lịch sử khám chữa bệnh; các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan BHXH... giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi của bản thân. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh cho biết thêm: Để tiếp tục mở rộng độ bao phủ của ứng dụng VssID, đặc biệt là đưa ứng dụng đến gần hơn với người lao động tự do, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền về những tiện ích, cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đặc biệt, cán bộ BHXH tỉnh, BHXH các huyện phân thành nhóm nhỏ trực tiếp tới từng thôn, tổ dân phố vừa tuyên truyền, tư vấn giúp họ hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vừa vận động, giải thích và hướng dẫn cài đặt, trải nghiệm ứng dụng VssID.

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã tổ chức được hơn 300 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động tự do. Đến hết tháng 11/2022, toàn tỉnh có hơn 581.800 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Riêng trong tháng 11/2022, BHXH tỉnh đã phê duyệt hơn 48.500 tài khoản VssID. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng việc tuyên truyền cho người lao

động tự do gặp không ít khó khăn bởi để cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, bắt buộc người lao động phải có điện thoại thông minh, nhưng thực tế không phải tất cả người lao động hiện nay có điện thoại thông minh. Mặt khác, đặc thù thời gian làm việc của người lao động tự do thường không cố định, không bị ràng buộc bởi cơ quan hay tổ chức nào nên khó tập trung nhiều người để tuyên truyền. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh cho biết thêm: Để tiếp tục mở rộng độ bao phủ của ứng dụng VssID, đặc biệt là đưa ứng dụng đến gần hơn với người lao động tự do, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền về những tiện ích, cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đặc biệt, cán bộ BHXH tỉnh, BHXH các huyện phân thành nhóm nhỏ trực tiếp tới từng thôn, tổ dân phố vừa tuyên truyền, tư vấn giúp họ hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vừa vận động, giải thích và hướng dẫn cài đặt, trải nghiệm ứng dụng VssID.

THU HOÀI

Đến xã Vũ Đoài (Vũ Thư), người dân ở đây ai cũng biết ông Nguyễn Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã bởi ông là người nhiệt tình, tận tụy với công việc, sống hòa nhã, gần gũi với người dân trong mọi hoạt động của địa phương.

Đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã từ năm 2008, trên cương vị công tác của mình, ông Khánh luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là người tâm huyết, ông luôn mong muốn làm cho công tác mặt trận tại địa phương thu được kết quả cao, khởi đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và mở rộng, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông đã cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng nghị quyết, chương trình thống nhất hành động có thể hòa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ cấp trên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. MTTQ xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội nên quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác mặt trận đã thu được kết quả cao, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Khánh chia sẻ: Với phương châm "tò vo lại cho nhỏ, nhỏ vo lại cho không còn", tôi luôn chủ động tiếp cận, xử lý kịp thời các đơn thư, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền xã giải quyết kịp thời các vụ việc, bảo đảm nhân dân đồng thuận cao. Bởi thế nhiều năm qua xã Vũ Đoài không có đơn thư vượt cấp, không có khiếu kiện đông người, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, MTTQ xã cùng các

Cán bộ mặt trận tiêu biểu

tổ chức thành viên đã triển khai và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ông Khánh cùng đồng chí công tác mặt trận các khu dân cư tích cực tuyên truyền 5 nội dung cuộc vận động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đến từng nhà vận động người dân giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Ông thường xuyên cùng bà con vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư. Gần 3 nhiệm kỳ làm công tác mặt trận, ông Khánh còn tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn, vận động nhân dân phát triển kinh tế trang trại, gia trại, hiến đất, mở rộng hơn 7km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trong xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn xã có 4 trang trại, 196 gia trại, nhân dân hàng hải thi đua phát triển kinh tế góp phần

tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Vũ Đoài lên 51 triệu đồng/năm. Qua bình xét thi đua năm 2021, xã Vũ Đoài có 100% khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa"; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,6%; trên 95% nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. MTTQ và các tổ chức thành viên đã trao 2.590 suất quà trị giá hơn 827 triệu đồng; vận động nhân dân xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền 331 triệu đồng góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội.

Theo ông Khánh, khó khăn nhất đối với người làm công tác mặt trận chính là tập hợp, đoàn kết nhân dân đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế, tôi luôn cố gắng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thắt chặt đoàn kết lương giáo, từ đó tạo sự gắn kết trong nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Ông Phạm Công Ích, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đoài



Ông Nguyễn Quang Khánh (người bên trái) vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình.

TIẾN ĐẠT